

Trại hè NGHỆ THUẬT

KHÁM PHÁ SỰ SÁNG TẠO

**THANH NHẠC - PIANO - GUITAR - UKULELE - ĐIỀU KHẮC
MĨ THUẬT SÁNG TẠO - HANDMADE - THIẾT KẾ THỜI TRANG
KỊCH NGHỆ - MC - NHẢY HIỆN ĐẠI - ĐẦU BẾP NHÍ**

Trại Hè Nghệ Thuật Vinschool mở ra hành trình khám phá và phát triển khả năng sáng tạo, nơi nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật trong từng học sinh và khuyến khích mỗi em thể hiện thế mạnh cá nhân. Không chỉ dừng lại ở đó, trại hè này còn là cơ hội để các em tìm hiểu sâu rộng về các loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại, từ đó học cách trân trọng và hiểu biết về giá trị văn hóa đa dạng trên thế giới.

Thông qua các trải nghiệm nghệ thuật độc đáo và sáng tạo, từ việc lên ý tưởng cho đến quá trình triển khai và hoàn thiện sản phẩm nghệ thuật, học sinh không chỉ phát triển tư duy phân biện mà còn được cải thiện kĩ năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Dành cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1 đến lớp 5, Trại Hè Nghệ Thuật Vinschool bao gồm 3 hành trình đa dạng, mỗi hành trình kéo dài 3 tuần, với lịch học linh hoạt từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Trại Hè Nghệ Thuật không chỉ là một khóa học, mà còn là một môi trường lý tưởng để các em học sinh thử sức, trải nghiệm và phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình. Hãy cùng chúng tôi tham gia vào một mùa hè đầy màu sắc và sáng tạo tại Vinschool, nơi mỗi học viên được khuyến khích khám phá và phát triển bản thân trong thế giới nghệ thuật đa dạng và phong phú.

GIẢM
3%

VÀO TỔNG PHÍ KHI ĐĂNG KÝ VÀ NỘP PHÍ
TỪ 2 HÀNH TRÌNH HOẶC 2 TRẠI HÈ TRỞ LÊN
TRƯỚC NGÀY 15/5/2024

TRẠI HÈ THANH NHẠC

Trại Hè Thanh Nhạc mở ra một không gian sáng tạo và tràn đầy cảm hứng, nơi các em nhỏ được nuôi dưỡng đam mê âm nhạc, phát triển kỹ năng thanh nhạc dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm.

Không giới hạn ở việc rèn luyện kỹ thuật, Trại Hè Thanh Nhạc chú trọng vào việc phát triển biểu cảm và phong cách trình diễn, mở ra con đường trở thành nghệ sĩ đa tài. Các hoạt động như biểu diễn trực tiếp và thu âm giúp các em tự tin thể hiện mình, khám phá và đưa âm nhạc Việt Nam cũng như quốc tế đến gần hơn với khán giả, từ đó mở rộng hiểu biết và tình yêu với nền văn hóa âm nhạc đa dạng.

Hành trình 1 HÒA ÂM CỦA TRÁI TIM	Hành trình 2 NHỊP ĐIỆU THẾ GIỚI	Hành trình 3 GIAI ĐIỆU CỔ TÍCH
<p>Tìm hiểu & thực hành kỹ thuật thanh nhạc cơ bản như: lấy hơi, luyện thanh, rung giọng, nhả chữ...</p> <p>Luyện tập phối hợp, hòa quyện giọng hát giữa các bè</p> <p>Thực hành biểu diễn các bài đã học trên sân khấu của trường, kết hợp thành buổi biểu diễn cùng các CLB nghệ thuật khác hoặc thu âm tại studio.</p>	<p>Tìm hiểu & thực hành kỹ thuật Falsetto và lấy hơi</p> <p>Luyện tập hát toàn bộ bài hát với bè một, bè hai, bè ba</p> <p>Xử lý ca từ, thể hiện cảm xúc qua giọng hát;</p> <p>Thực hành biểu diễn các bài đã học trên sân khấu của trường, kết hợp thành buổi biểu diễn cùng các CLB nghệ thuật khác hoặc thu âm tại studio.</p>	<p>- Tìm hiểu & thực hành: Kỹ thuật Legato, kỹ thuật Staccato...</p> <p>- Luyện tập phối hợp, hòa quyện giọng hát giữa các bè</p> <p>- Biểu diễn, xử lý ca từ, cách di chuyển trên sân khấu</p> <p>- Thực hành biểu diễn các bài đã học trên sân khấu của trường, kết hợp thành buổi biểu diễn cùng các CLB nghệ thuật khác hoặc thu âm tại studio.</p>



TRẠI HÈ PIANO: PHÍM ĐÀN HÒA ÂM NIỀM ĐAM MÊ

Tại Trại Hè Piano của Vinschool, mỗi phím đàn không chỉ là nốt nhạc mà còn là bước chân trên hành trình khám phá và thăng hoa niềm đam mê âm nhạc của học sinh. Dưới sự dẫn dắt của các giáo viên dày dặn kinh nghiệm, từ cơ bản đến nâng cao, học sinh sẽ được tạo dựng nền tảng vững chắc, từ tư thế ngồi đến cách đặt tay, và tiếp thu kiến thức nhạc lý quan trọng.

Khóa học mở ra không gian sáng tạo với việc luyện tập đọc bản nhạc, phối hợp tay, và tự tin trình diễn các bản nhạc, từ đơn giản đến phức tạp. Đặc biệt, các em sẽ có cơ hội biểu diễn cùng nghệ sĩ khách mời, tham gia hoà tấu, piano 4 tay, và trải nghiệm đàn kèm nhạc đệm, mở ra không gian giao lưu và học hỏi đầy mới mẻ.

Hành trình 1	Hành trình 2	Hành trình 3
<p>* Cơ bản: Làm quen đàn, phím đàn, Các nốt: đen & trắng; Nốt tròn, Khóa Fa, Sol Thực hành các bản nhạc thiếu nhi cơ bản</p> <p>* Nâng cao: Đàn từng gam Đô trưởng và La thứ hòa âm với 2 tay, 1 tay, tốc độ chậm xuôi và ngược chiều Thực hành các bài luyện ngón.</p> <p>* Hoạt động trải nghiệm: Giao lưu cùng nghệ sĩ khách mời Biểu diễn 1 tác phẩm tự chọn</p>	<p>* Cơ bản: Xác định vị trí nốt trên đàn và khuông nhạc, nhận biết dấu nốt Phối hợp 2 tay, 4 tay để chơi một tác phẩm đơn giản</p> <p>* Nâng cao: Đàn từng gam Sol trưởng và Mi thứ hòa âm với 2 tay, 1 tay, tốc độ chậm xuôi và ngược chiều Đàn 2 tay 1 tác phẩm với tốc độ chậm và tốc độ chuẩn</p> <p>* Hoạt động trải nghiệm: Giao lưu cùng nghệ sĩ khách mời Biểu diễn 1 tác phẩm tự chọn cùng người thân/ GV/bạn bè</p>	<p>* Cơ bản: - Nhận biết hình dạng, giá trị và cách chơi các nốt móc đơn, chùm 2 nốt móc đơn - Thực hành kĩ thuật đàn Legato, Staccato - Đàn 1 tác phẩm hòa tấu</p> <p>* Nâng cao - Đàn từng gam Fa trưởng và Rê thứ hòa âm với 2 tay, từng tay, tốc độ chậm xuôi và ngược chiều - Đàn 2 tay 1 tác phẩm với tốc độ chậm và tốc độ chuẩn - Đàn 4 tay với bạn hoặc giáo viên</p> <p>* Hoạt động trải nghiệm: - Giao lưu cùng nghệ sĩ khách mời - Biểu diễn 1 tác phẩm tự chọn cùng người thân/ GV/bạn bè</p>



TRẠI HÈ GUITAR

Trại Hè Guitar mở ra cánh cửa vào thế giới âm nhạc phong phú, nơi cổ điển và hiện đại giao thoa qua từng dây đàn guitar. Với sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, học sinh sẽ bắt đầu hành trình âm nhạc đầy màu sắc, từ việc học cách cầm đàn, đặt tư thế, đến khám phá kiến thức nhạc lý và thực hành các kĩ thuật đàn.

Các em sẽ được trải qua việc luyện tập các giai điệu và hợp âm từ dễ đến khó, hòa tấu với bạn bè qua những điệu nhạc như Boston, Disco, và Walz... Cuối khóa, mỗi học sinh sẽ thể hiện sự tiến bộ và niềm đam mê của mình qua việc quay video và biểu diễn trong chương trình tổng kết.

Hành trình 1 GUITAR HÒA ÂM

* Cơ bản:

- Làm quen các dây, nốt
- Thực hành các bản nhạc như Happy Birthday, Jingle bell, Chúc bé ngủ ngon, We wish you a merry Christmas

* Nâng cao:

- Đàn ở các nốt ở các khâu 3,4,5,6
- Đệm các điệu Fox, Walz dùng phím và với kĩ thuật móc dây

* Hoạt động trải nghiệm:

- Thưởng thức các tác phẩm từ Nghệ sĩ khách mời
- Biểu diễn 1 tác phẩm tự chọn

Hành trình 2 GUITAR RHYTHMS

* Cơ bản:

- Cách sử dụng các hợp âm C-F-G; Phương pháp đệm hát nhịp 3/4
- Thực hành theo cặp hoặc nhóm với hình thức nhóm đệm, nhóm hát, nhóm đàn giai điệu

* Nâng cao:

- Đệm các điệu Boston, Disco dùng phím (Pick) với kĩ thuật móc dây

* Hoạt động trải nghiệm:

- Thưởng thức các tác phẩm từ Nghệ sĩ khách mời
- Biểu diễn 1 tác phẩm tự chọn

Hành trình 3 GUITAR TINH TẾ

* Cơ bản:

- Luyện tập các bài tập chạy ngón cromatic, chạy ngón với các chùm nốt tròn, trắng, đen
- Chơi đúng hợp âm C, G7, G, D7 và nhịp 3/4; 4/4

* Nâng cao:

- Hòa tấu với 1 nhóm đàn giai điệu, 1 nhóm đệm

* Hoạt động trải nghiệm:

- Thưởng thức các tác phẩm từ Nghệ sĩ khách mời
- Biểu diễn cùng Nghệ sĩ giao lưu



TRẠI HÈ UKULELE

Ukulele là nhạc cụ lý tưởng cho trẻ em với kích thước nhỏ gọn, dễ học và dễ chơi. âm thanh vui nhộn, sôi động của Ukulele sẽ đưa các em vào một thế giới âm nhạc mới, nơi các em có thể thể hiện sự sáng tạo và cảm xúc của mình qua từng nốt nhạc. Dưới sự hướng dẫn của các giáo viên đầy đam mê và kinh nghiệm, từ những người mới bắt đầu cho đến những ai mong muốn thăng hoa kỹ năng, mỗi học sinh đều được chào đón và hỗ trợ trên hành trình âm nhạc của mình.

Tại Vinschool, không gian lớp học trở nên sống động với tiếng đàn vang lên, mang theo cơ hội giao lưu và tạo dựng tình bạn. Các em sẽ được tham gia biểu diễn, chia sẻ sân khấu cùng các nghệ sĩ khách mời, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

Hành trình 1 HÒA ÂM	Hành trình 2 BẢN SẮC	Hành trình 3 CẢM XÚC
<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu và học cách chơi đàn Ukulele, từ việc phân biệt các loại đàn đến tư thế chơi đúng- Thực hành các kỹ thuật chạy ngón và luyện tập đàn các bài hát "Happy birthday" và "Jingle bell".- Rèn luyện & biểu diễn bài hát "Chúc bé ngủ ngon" và "We wish you a merry christmas". <p>* Hoạt động trải nghiệm:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thưởng thức các tác phẩm từ Nghệ sĩ khách mời- Biểu diễn 1 tác phẩm tự chọn	<ul style="list-style-type: none">- Ghi nhớ và hiểu cách tính nốt trên đàn Ukulele thế tay thứ I, và luyện ngón Gam C dur.- Rèn luyện đọc bản nhạc, luyện ngón, thực hành bài "A Lover's Concerto", "Người mẹ hiền yêu dấu". <p>* Hoạt động trải nghiệm:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thưởng thức các tác phẩm từ Nghệ sĩ khách mời- Biểu diễn 1 tác phẩm tự chọn	<ul style="list-style-type: none">- Thực hiện bài tập chạy ngón cromatic từ thế I-IX với tư thế đúng và luyện tập chạy ngón với các chùm nốt tròn, trắng, đen.- Đệm hợp âm C, C7, F, G7 với nhịp 4/4 và thực hành đệm bài "You Are My Sunshine", "Amazing Grace", "It's a Small World". <p>* Hoạt động trải nghiệm:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thưởng thức các tác phẩm từ Nghệ sĩ khách mời- Biểu diễn cùng Nghệ sĩ giao lưu



TRẠI HÈ MĨ THUẬT SÁNG TẠO: MÙA HÈ CỦA NGHỆ THUẬT VÀ SÁNG TẠO

Chào mừng các bạn nhỏ đến với Trại Hè Mĩ Thuật Sáng Tạo tại Vinschool - nơi khơi dậy và nuôi dưỡng tài năng nghệ thuật trong từng em, qua một mùa hè đầy màu sắc và sáng tạo. Trong không gian nghệ thuật tràn ngập cảm hứng, các em sẽ được dẫn dắt bởi những giáo viên nghệ thuật dày dặn kinh nghiệm, tận tâm, đưa các em bước vào thế giới hội họa đa dạng và phong phú.

Hãy để mùa hè của con là một chuyến phiêu lưu nghệ thuật:

Nền Tảng Vững Chắc: Từ bố cục, màu sắc đến hình khối, con sẽ học được cách nắm vững và áp dụng các nguyên tắc mỹ thuật cơ bản, đặt nền móng cho sự sáng tạo không giới hạn.

Phát Triển Kỹ Năng Sáng Tạo: Các buổi học đa dạng từ vẽ, làm đồ handmade, đến trang trí sẽ mở rộng tư duy sáng tạo và khả năng tự tin trình bày của con.

Khám Phá và Cảm Nhận Nghệ Thuật: Những chuyến tham quan Bảo tàng Mĩ thuật và triển lãm tranh không chỉ giúp con mở rộng kiến thức mà còn là cơ hội để con cảm nhận và đánh giá sâu sắc về nghệ thuật.

Các hành trình nghệ thuật đáng nhớ:

Hành trình 1 KHỞI ĐẦU RỰC RỠ	Hành trình 2 KHÁM PHÁ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG	Hành trình 3 BIỂU ĐẠT NGHỆ THUẬT
<ul style="list-style-type: none">- Sử dụng các dụng cụ và kỹ thuật để tạo ra các chấm màu một cách hiệu quả và sáng tạo.- Phát triển kỹ năng vẽ và sáng tạo sử dụng nhiều loại chất liệu, từ màu sắc, chì màu, đến sỏi và nước sơn.- Thực hành bài tập vẽ với nhiều kỹ thuật và chủ đề khác nhau, từ vẽ phong cảnh đến vẽ con vật và trang trí lọ hoa.- Trải nghiệm thực tế tại Bảo Tàng Mĩ thuật để khám phá lịch sử và ý nghĩa của các tác phẩm nghệ thuật.	<ul style="list-style-type: none">- Tìm hiểu đặc điểm nổi bật và phong cách của các họa sĩ nổi tiếng như Kandinsky, Henri Matisse, Van Gogh, Picasso, và Mondrian.- Áp dụng phong cách của các họa sĩ để tạo nên sản phẩm độc đáo từ nhiều chất liệu khác nhau.- Hoàn thành các sản phẩm nghệ thuật như vẽ tranh, sáng tạo mosaic, và nghệ thuật Zentangle.- Trải nghiệm: Tham quan bảo tàng và triển lãm tranh	<ul style="list-style-type: none">- Sắp xếp bố cục sáng tối, tạo ra những bức tranh giỏ hoa độc đáo bằng cách kết hợp vẽ và sử dụng nhiều chất liệu khác nhau.- Khám phá và sáng tạo các sản phẩm nghệ thuật liên quan đến thiên nhiên vùng nhiệt đới, bằng cách vẽ hoặc tạo hình các loài thực vật và động vật đặc trưng.- Tái chế và sử dụng các chất liệu có sẵn để tạo ra các sản phẩm nghệ thuật.- Ứng dụng pha màu và phối màu- Trải nghiệm: Tham quan bảo tàng và triển lãm tranh



TRẠI HÈ ĐIỀU KHẮC

Dưới sự hướng dẫn của các giáo viên nghệ thuật của Vinschool, Trại Hè Điều Khắc mang đến cho học sinh một mùa hè bùng nổ sáng tạo với loại hình nghệ thuật mới mẻ khi khám phá bộ môn điêu khắc đa dạng và thú vị. Tạo hình những con vật đáng yêu từ đất nặn, sáng tạo đại dương đa sắc màu từ giấy bồi, thiết kế phù điêu hay khinh khí cầu từ giấy bìa, và tạo ra các sản phẩm độc đáo từ vật liệu tái chế sẽ là những trải nghiệm đáng nhớ từ Trại hè điêu khắc.

Trải nghiệm thực tế và sáng tạo:

Mỗi hành trình đều được thiết kế để các em không chỉ học được kĩ năng nghệ thuật mà còn có cơ hội tham quan các làng nghề truyền thống, tham gia workshop tạo hình gốm, gỗ, đá, mở rộng kiến thức và trải nghiệm nghệ thuật truyền thống đến đương đại.

Hành trình 1 NỀN TẢNG ĐIỀU KHẮC	Hành trình 2 KHÁM PHÁ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG	Hành trình 3 BIỂU ĐẠT NGHỆ THUẬT 3D
<ul style="list-style-type: none">- Tìm hiểu và thực hành nặn, cắt dán các khối cơ bản- Tạo hình dáng người, con vật thông qua kĩ thuật nặn, uốn dây thép, giấy bồi- Tham quan trải nghiệm và thực hành tại làng Gốm	<ul style="list-style-type: none">- Tạo hình phù điêu theo chủ đề.- Tạo hình & nặn tĩnh vật; Tạo hình Robot bằng vỏ hộp- Tham quan, trải nghiệm làm gốm tại 1 workshop làm gốm nổi tiếng	<ul style="list-style-type: none">- Tạo hình sản phẩm theo các phong cách khác nhau như Typography, cột Totem, Zentangle- Tham quan, trải nghiệm workshop gốm nổi tiếng

Trại Hè Điều Khắc không chỉ là một lớp học, mà là một chuyến phiêu lưu vào thế giới nghệ thuật, nơi mỗi tác phẩm tạo hình là một câu chuyện, một bài học, và một niềm vui. Hãy cho con cơ hội trải nghiệm một mùa hè đầy sáng tạo và ý nghĩa, nơi tài năng nghệ thuật và trí tưởng tượng được khám phá và phát triển.



TRẠI HÈ HANDMADE: NƠI SÁNG TẠO KHÔNG NGỪNG NGHỈ

Chào mừng các bạn nhỏ đến với Trại Hè Handmade, một không gian mà ở đó mỗi tác phẩm thủ công không chỉ là một vật dụng, mà còn là một câu chuyện, một hành trình sáng tạo và đầy ý nghĩa. Trong không khí hè sôi động, chúng tôi mời gọi các em bước vào một thế giới nghệ thuật và thủ công, nơi sự sáng tạo và tinh tế được thể hiện qua từng sản phẩm handmade.

Hãy cùng chúng tôi tạo nên mùa hè đáng nhớ:

Khám Phá và Sáng Tạo: Các em sẽ được làm quen và thử sức với nghệ thuật handmade thông qua việc tạo hình từ đất nặn, giấy, vải, và vật liệu tái chế. Từ biển treo cửa xinh xắn, chuông gió độc đáo, đến đèn lồng lung linh và lọ hoa trang nhã, mỗi sản phẩm đều là dấu ấn của sự sáng tạo không giới hạn.

Học Hỏi từ Nghệ Nhân: Tham quan các workshop và làng nghề gốm, cùng gặp gỡ các nghệ nhân tài hoa, các em sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu về thủ công mỹ nghệ và văn hóa nghệ thuật đặc sắc.

3 hành trình sáng tạo đầy màu sắc:

Hành trình 1 KHỞI ĐẦU SÁNG TẠO	Hành trình 2 XƯỞNG SÁNG TẠO	Hành trình 3 NHÀ THỦ CÔNG KHÁM PHÁ
<ul style="list-style-type: none">- Khám phá sự phong phú của vật liệu thông qua việc trang trí và sáng tạo các sản phẩm nghệ thuật như biển treo cửa, chuông gió, khung ảnh, chậu cây và lọ hoa.- Quan sát và học hỏi từ các nghệ nhân mỹ nghệ.- Tham quan thực hành tại các xưởng handmade	<ul style="list-style-type: none">- Làm đèn lồng, vòng tay, và tranh hạt, khám phá kỹ năng và phong cách từ các vật liệu đặc biệt.- Hoàn thiện và trưng bày sản phẩm- Tham quan làng nghề truyền thống	<ul style="list-style-type: none">- Sáng tạo khu vườn mơ ước, mèo nhồi bông, và dreamcatcher, tạo ra những sản phẩm tinh tế và độc đáo.- Trưng bày và thuyết trình sản phẩm.- Tham quan làng nghề truyền thống



TRẠI HÈ THIẾT KẾ THỜI TRANG: KHỞI NGUYÊN SÁNG TẠO

Chào mừng các tín đồ thời trang nhí đến với Trại Hè Thiết Kế Thời Trang - một sân chơi sáng tạo, nơi ước mơ về thế giới thời trang của các em sẽ được hiện thực hóa. Tại đây, không chỉ là học và thực hành, mà còn là chia sẻ và giao lưu, mở ra cánh cửa bước vào thế giới thời trang đầy màu sắc và cảm hứng cùng các giáo viên đầy nhiệt huyết của Vinschool

Nội dung chính của Trại Hè:

Kiến Thức Nền Tảng: Từ lịch sử thời trang đến xu hướng hiện đại, từ trang phục cơ bản đến cao cấp, học hỏi về chất liệu và kĩ thuật tạo trang phục.

Sáng Tạo không Giới Hạn: Thực hành vẽ và thiết kế trang phục dựa trên phong cách khác nhau, từ trang phục dạo phố đến phụ kiện độc đáo.

Cơ hội Giao lưu và Biểu diễn: Gặp gỡ và học hỏi từ các nhà thiết kế, người mẫu nổi tiếng; cơ hội ra mắt bộ sưu tập và thể hiện sự sáng tạo của bản thân trên sàn diễn thời trang.
3 Hành trình thời trang đầy cảm hứng:

Hành trình 1 SÁNG TẠO THỜI TRANG	Hành trình 2 SÁNG TẠO PHONG CÁCH	Hành trình 3 SẴN SÀNG CHO SÀN DIỄN
<ul style="list-style-type: none">- Tìm hiểu các kiểu dáng thời trang cơ bản trong cuộc sống; phối màu cho trang phục, trang trí trang phục.- Phác thảo: Trang phục dạo phố; phụ kiện: túi xách, kẹp tóc, khuyên tai, giày dép- Giao lưu với nhà thiết kế hoặc người mẫu nổi tiếng, lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm và nhận xét sản phẩm trưng bày của học sinh- Ra mắt bộ sưu tập biểu diễn thời trang với những sản phẩm của học sinh theo chủ đề	<ul style="list-style-type: none">- Thiết kế trang phục dạo phố, trang phục áo tắm và túi xách theo chủ đề khác nhau như: thiên nhiên, động vật.- Giao lưu với nhà thiết kế hoặc người mẫu nổi tiếng, lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm và nhận xét sản phẩm trưng bày của học sinh- Ra mắt bộ sưu tập biểu diễn thời trang với những sản phẩm của học sinh theo chủ đề	<ul style="list-style-type: none">- Thiết kế trang phục dạo phố, trang phục áo tắm và túi xách theo chủ đề khác nhau như: thiên nhiên, động vật.- Giao lưu với nhà thiết kế hoặc người mẫu nổi tiếng, lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm và nhận xét sản phẩm trưng bày của học sinh- Ra mắt bộ sưu tập biểu diễn thời trang với những sản phẩm của học sinh theo chủ đề



TRẠI HÈ KỊCH NGHỆ: SÂN KHẤU CỦA NHỮNG ƯỚC MƠ

Chào mừng các bạn nhỏ đến với Trại Hè Kịch Nghệ, nơi các em sẽ được đắm chìm trong thế giới sân khấu nghệ thuật, khám phá và phát triển tài năng diễn xuất dưới sự dẫn dắt của những nghệ sĩ hàng đầu từ Nhà hát Kịch Hà Nội. Đây không chỉ là một chương trình học, mà còn là một hành trình truyền cảm hứng, giúp các em khám phá bản thân và tỏa sáng trên sân khấu với lòng tự tin và đam mê.

Khám Phá Thế Giới Kịch Nghệ:

- **Nền Tảng Nghệ Thuật Biểu Diễn:** Các em sẽ được hướng dẫn từng bước chinh phục kịch bản, từ ý tưởng đến buổi biểu diễn, hiểu rõ hơn về quá trình dàn dựng và nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp.
- **Diễn Xuất cùng Nghệ Sĩ Nổi Tiếng:** Một cơ hội quý giá để học hỏi và trải nghiệm diễn xuất bên cạnh những nghệ sĩ tài năng, mở ra góc nhìn mới mẻ và sâu sắc về nghệ thuật sân khấu.
- **Biểu Diễn Tác Phẩm:** Mỗi hành trình sẽ kết thúc bằng việc các em thể hiện những gì đã học được qua việc biểu diễn tiểu phẩm hoặc tác phẩm đã được lựa chọn, là bước thử thách và cũng là cơ hội để các em tỏa sáng.

Hành trình phát triển tài năng kịch nghệ bao gồm:

Hành trình 1 Ươm mầm: Nuôi dưỡng tình yêu và lòng biết ơn với gia đình	Hành trình 2 Nảy mầm: Khởi gợi lòng vị tha, sự đồng cảm và dũng cảm trước nạn bạo lực học đường	Hành trình 3 Vươn mình đón nắng: Khởi gợi lòng yêu nước, yêu Tổ quốc và quyết tâm học tập để trở thành công dân tốt
<ul style="list-style-type: none">- Tìm hiểu về nghệ thuật sân khấu, cách tiếp cận kịch bản.- Luyện tập cách làm chủ giọng nói, hình thể trên sân khấu.- Luyện tập diễn xuất vở kịch về chủ đề gia đình.	<ul style="list-style-type: none">- Luyện tập cách kiểm soát âm lượng, hành động cơ thể, ánh mắt trên sân khấu, trước đám đông.- Luyện tập diễn xuất vở kịch về chủ đề Nhà trường/ học đường.	<ul style="list-style-type: none">- Tìm hiểu cách tiếp cận kịch bản mang màu sắc lịch sử.- Phân tích kịch bản, nhân vật được phân công, chinh phục những vai diễn mang màu sắc cổ xưa.- Luyện tập diễn xuất vở kịch về chủ đề Lịch sử.



TRẠI HÈ MC: TỪ LỜI NÓI ĐẾN SỰ TỎA SÁNG

Dành cho học sinh chuẩn bị vào lớp 2 đến lớp 5

Chào mừng đến với Trại Hè MC, một chương trình mùa hè dành cho những bạn trẻ đam mê nghệ thuật dẫn chương trình, nơi các em sẽ được khám phá và phát triển kỹ năng để tỏa sáng trên mọi sân khấu của cuộc sống. Dưới sự hướng dẫn của các giáo viên Vinschool, Trại Hè MC không chỉ là cơ hội để thể hiện tài năng, mà còn là một hành trình đầy cảm hứng, khám phá sức mạnh của ngôn từ và cảm xúc.

Hành Trình Khám Phá Nghệ Thuật Dẫn Chương Trình:

- Nghệ Thuật Sử Dụng Ngôn Ngữ và Cảm Xúc: Các em sẽ được rèn luyện kỹ năng phát âm, ngữ điệu và ngôn ngữ cơ thể, là bước đầu tiên để chinh phục khán giả.
- Dẫn Dắt Đa Dạng Thể Loại Chương Trình: Thử sức với nhiều loại hình chương trình từ tin tức, văn nghệ đến thể thao, qua đó khám phá và phát triển phong cách dẫn chương trình độc đáo của bản thân.
- Giao Lưu và Học Hỏi: Trải nghiệm thực tế tại Đài truyền hình, làm quen với thiết bị máy quay và quan sát công việc của một MC, mở rộng hiểu biết và nâng cao kỹ năng chuyên nghiệp.

3 Hành trình phát triển tài năng MC:

Hành trình 1 TIA SÁNG LỜI NÓI	Hành trình 2 VUI CHƠI BIỂU DIỄN	Hành trình 3 NGÔI SAO BIẾT NÓI
<ul style="list-style-type: none">- Rèn luyện tác phong của MC, bao gồm dáng đứng, cách đặt tay và điều chỉnh giọng nói.- Kỹ năng lấy hơi từ bụng và sử dụng ngôn ngữ cơ thể trước đám đông hay máy quay.- Thực hiện các phỏng vấn tương tác với khán giả.- Thực hành team building, xây dựng kịch bản cho các chương trình.- Trải nghiệm tại Đài truyền hình: Làm quen với thiết bị máy quay và quan sát các công việc thực tế của một MC.	<ul style="list-style-type: none">- Phát triển kỹ năng kể chuyện sinh động và cuốn hút.- Luyện các bài tập lấy hơi, luyện cột hơi dài và khỏe khoắn, đồng thời thực hiện đọc với các giọng đọc khác nhau.- Hướng dẫn tư thế, sửa dáng và thực hành các động tác chào hỏi lễ phép và lịch sự- Làm quen với tổ chức trò chơi, rèn luyện sự hoạt ngôn và khả năng thu hút chú ý.- Áp dụng kỹ năng đã học để thực hiện các dạng chương trình như vlog ngoại cảnh và "Ai là triệu phú"- Trải nghiệm: Giao lưu với MC chuyên nghiệp và quay video ngoại cảnh & livestream trong sân trường.	<ul style="list-style-type: none">- Thực hành các bài tập luyện khẩu hình miệng, nhấn nhá, và ngắt nghỉ.- Luyện tập đặt câu hỏi độc đáo, các dạng câu hỏi đóng - mở.- học cách sử dụng điện thoại di động để quay video ngắn- Tạo dự án sáng tạo với các yếu tố đặc biệt và ý tưởng mới mẻ (dựa trên chương trình "Đuổi hình bắt chữ", "Ai thông minh hơn học sinh lớp 5"?)- Trình bày các vấn đề, hệ thống thông tin theo bố cục chặt chẽ, súc tích.- Trải nghiệm: Thực hành làm MC trong buổi biểu diễn tổng kết/ Dẫn Team-building tại sân trường.



TRẠI HÈ NHẢY HIỆN ĐẠI

Chào mừng các bạn trẻ đến với Trại Hè Nhảy Hiện Đại, một không gian năng động và sôi động dành riêng cho những ai yêu thích nhảy múa và mong muốn khám phá khả năng vũ đạo của mình. Tại đây, các học viên sẽ được trải qua một hành trình đầy cảm hứng, từ việc học các bước nhảy cơ bản đến nâng cao, thực hành và biểu diễn những vũ điệu hiện đại từ Kpop, Hiphop đến Múa, Nhảy Đường Đại dưới sự hướng dẫn của các giáo viên có kinh nghiệm và chuyên môn cao. Cuối hành trình mỗi học viên sẽ tự sáng tạo nên những MV hoàn thiện với những vũ điệu, những bản hit trên thị trường âm nhạc Việt Nam và quốc tế.

Khám phá hành trình vũ đạo:

Hành trình 1 KPOP	Hành trình 2 HIPHOP	Hành trình 3 MÚA, NHẢY ĐƯỜNG ĐẠI
<ul style="list-style-type: none">- Thực hiện các động tác giải phóng hình thể- Luyện tập các kĩ thuật KPOP từ cơ bản như: Shuffle Dance; Body roll, Spins & Sturns; Footwork1, Footwork2; Arms1, Arms2 tới các kĩ thuật nâng cao như: Popping; Head Isolations; Heel Toe Push Step; Happy Feet- Quay MV hoàn thiện bài So hot -The girls (Mức cơ bản) và bài Babymonster - 2NE1 Mashup (Nâng cao)	<ul style="list-style-type: none">- Thực hiện các động tác giải phóng hình thể- Luyện tập các kĩ thuật HIPHOP từ cơ bản như: Smurf, head & Chicken Wang, Bounce (Brooklyn) & Stomp, Steve Martin & Roger Rabbit tới các kĩ thuật nâng cao như: Bboy, Breaking, Waacking- Quay MV hoàn thiện bài "Người ơi người ở đừng về" (Mức cơ bản) và Hiphop Mix (Nâng cao)	<ul style="list-style-type: none">- Thực hiện các động tác giải phóng hình thể- Luyện tập các kĩ thuật theo các nhóm: Cấu trúc, Ngẫu hứng, Drama- Quay MV hoàn thiện bài "Tứ phủ - Sơn" (Mức cơ bản) và "À Lôi" (Nâng cao)



TRẠI HÈ ĐẦU BẾP "YOUNG CHEFS": HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ ẨM THỰC

Chào mừng các bạn nhỏ đến với Trại Hè Đầu Bếp "Young Chefs" cùng Bếp trưởng Vinschool, nơi các em sẽ được trải nghiệm và khám phá thế giới ẩm thực phong phú, từ việc chuẩn bị nguyên liệu đến chế biến và trình bày món ăn. Đây là cơ hội tuyệt vời để các bạn nhỏ rèn luyện kĩ năng nấu ăn, hiểu biết về dinh dưỡng và phát triển tình yêu với bếp núc.

Khám Phá Hành Trình Ẩm Thực Đầy Màu Sắc:

- Kĩ Năng Cơ Bản và An Toàn Thực Phẩm: Học cách sơ chế thực phẩm, chọn lựa nguyên liệu đảm bảo vệ sinh và an toàn, từ đó chế biến thức ăn theo chuẩn nhà hàng cao cấp
- Dinh Dưỡng Hợp Lý: Nhận biết và xây dựng chế độ dinh dưỡng đầy đủ, phù hợp với từng độ tuổi để phát triển thể lực tối ưu
- Chế Biến Món Ăn Đặc Trưng: Từ ẩm thực Việt Nam đến quốc tế, khám phá và chế biến các món ăn đặc trưng của bốn mùa, rèn luyện sự tập trung và chăm chỉ

3 Hành trình trải nghiệm và sáng tạo:

Hành trình 1 ẨM THỰC THẾ GIỚI	Hành trình 2 ẨM THỰC TRUYỀN THỐNG	Hành trình 3 GÓC BẾP THƠM BƠ
<ul style="list-style-type: none">- Kĩ năng chế biến: Cắt thái, xử lý nguyên liệu, chế biến các loại mỳ- Kĩ năng làm bánh: bánh mì bơ tỏi, bánh gạo & bánh tart- Nấu món ăn đặc trưng: Chuẩn bị nguyên liệu và làm pizza, sushi, kimbap, xôi truyền thống, chế biến các loại gia vị & nước sốt- Tự lên công thức và đóng gói an toàn vệ sinh thực phẩm- Tổ chức làm bữa tiệc cho lớp học hoặc bán trong trường gây quỹ từ thiện	<ul style="list-style-type: none">- Kĩ năng chế biến các loại thực phẩm: Chọn và sơ chế tôm, phân biệt và chuẩn bị các loại rau củ, thực hành cuốn gói...- Kĩ năng làm mứt & bánh: Chọn và xử lý dừa, làm mứt dừa, ướp đường và sên nguyên liệu tự nhiên, làm bánh và nướng bánh- Chế biến các món ăn chiên: Sơ chế, tẩm ướp, pha bột, cách chiên ngon...- Nấu món ăn truyền thống: Sơ chế, chế biến các loại hạt, nấu chè, xôi, làm nước đường cho các món bánh...- Tổ chức làm bữa tiệc cho lớp học hoặc bán trong trường gây quỹ từ thiện	<ul style="list-style-type: none">- Nắm vững các nguyên liệu và cách sử dụng công cụ- Sơ chế và chế biến đảm bảo vệ sinh- Làm bánh: bánh quy lười mè & trà chanh leo; bánh su kem & trà Thái, bánh brownie & trà chanh; bánh rán vững & trà tắc; caramen & sinh tố xoài; chocolate; bánh mì cona Hàn Quốc; bánh cupcake....- Sản phẩm cuối khóa đem tặng bệnh nhân bệnh viện



ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI

Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên trại hè	Số hành trình	Số tuần/ hành trình	Số buổi/ tuần	Thời gian học	Học phí/ hành trình
Thanh nhạc/ Piano/ Guitar/ Ukulele/ Nhảy hiện đại/ Mĩ thuật sáng tạo/ MC nhí	3 hành trình	3 tuần	5 buổi/ tuần (Sáng hoặc Chiều từ thứ 2 đến thứ 6)	Hành trình 1 (10/6 - 28/6) Hành trình 2 (1/7 - 19/7) Hành trình 3 (22/7 - 9/8)	3.900.000 VNĐ
Điêu khắc/ Handmade/ Thiết kế thời trang/ Đầu bếp nhí					4.200.000 VNĐ
Kịch nghệ (Nhà hát Kịch Hà Nội)					5.400.000 VNĐ

DỊCH VỤ BÁN TRÚ (dịch vụ lựa chọn)

Điều kiện đăng ký	Thời lượng	Phí/ hành trình
Không áp dụng cho học sinh đăng ký học 1 buổi/ ngày	3 tuần/ hành trình (từ thứ 2 đến thứ 6)	1.050.000 VNĐ

GIẢM
3%

VÀO TỔNG PHÍ KHI ĐĂNG KÝ VÀ NỘP PHÍ TỪ 2 HÀNH TRÌNH HOẶC 2 TRẠI HÈ TRỞ LÊN TRƯỚC NGÀY 15/5/2024

